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அருப்புக்கோட்டை பல். நிலையத்திலே சென்று. பார்த்தால் 
தாம் 71-Gor தமிழ்தாட்டிே லேகான் இருக்கிறோமா என்ற ஐயப்பாடு 
தான் வருகிற.௮. ஆத்த பஸ். சொந்தக்காரர்கள் BT ட்டு கர்பார் 

நடத்திக் கொண்டு பயணிககக் கொடுமையாக கடத்திக்கொண்டு 
வருகிறார்கள். மதூசையிலிருந் து அருப்புக்கோட்டைக்கு 30 
மைல் தாசம்தான். அதற்கு அவர்கள் போட்டிருக்கிற நேரம் 
ஒரு மணி முப்பது திமிடம்கான். ஆனால் அவர்கள் இரண்டேகால் 
மணி தேசம் எடுக்துக்கொள்றார்கள். அதேபோன்று அருப்புக் 
கோட்டை-புதூர் 15 மைல் ஸசூரரம்தான், அதற்காக ஒக்கப் 
பட்டுள்ள தோம் 52 நிமிடம்தான். ஆனால் அவர்கள் ஒன்தசை 
மணி தேசம் எடுச்.துக்கொண்டு வேண்டுமென்றே செய்கருர்கள். 
அதன் காசணமாகப் பொதுமக்கள் அவஇக்குள்ளாஇயிருக் 
கிருர்கள்., விளா,த்திகுள,த் இலி Che BI மஅரைக்குப் போசவேண்டு 
மென்றால் 52 மைல் தாரம் இருக்கற. அதற்கு பஸ் விட்டு பஸ் 
மாறிப் போசவேண்டிய நிலைமை இருக்கற. 6 மணி தேரம் 
ஆகிறது. தஇிருச்செந்தாரிலிருந். அ. மதசைக்கு விளாத்திகுளம் 
வழியாக, அத்.தக்குடி, வழியாக பஸ். போக்குவரத்து அசின் 
சார்பாக உடனடியாக ஏற்படுத்தவேண்டுமென்று கேட்டுக் 
கொண்டு, என்னுடைய உரையை முடித்துச் கொள்கிறேன். 
வணக்கம். es 

(4) அமைச்சரின் அறிக்கை 

காவிரி நீர்ப் பங்குபற்றி கமித்நாடு முதலமைச்சருக்கு இத்இயத் 
Seon அமைச்சரிடமிருத்து வந்துள்ள கடிதம் பற்றி 
முதலமைச்சரின் அறிக்கை. 

மாண்புமிகு பேசவைக் துணைத் தலைவர் . சட்டப் பேரவை விதி 

82-07 Bip Laeibaer te ak முதலமைச்சர் அவர்கள் ஓரு அறிக்கை 
யைச் சமர்ப்பிப்பார்கள். 

மாண்புமிகு இரு, மு. கருணாதிஇ : தலைவர் அவர்களே, இந்தம் 
'பேசவையில் காவிரி நீர் பங்கீடு பற்றி ஒரூமனகாக ஒரு இர்மானம் 
நிறைவேற்றப்பட்டு, 9574 இர்மானம் வஸ் நசசுக்கு அனுப்பி 

வைக்கபிபட்ட..௮. அனத டி இந்தியக் தலைமையமைச்சர் 

இருமதி இத்திரா காந்தி அவர்கள் எனக்கு ௪ எழுதியுள்ள கடிதத்தை 
இத்து அவையில் வை ப்பு பொருத்தம் என்று கருதி, தற்கள் 

அனுமதியோடு இந்சு அவையில் இகனைப் படிக்இதேன். 

New Delhi, 

July 19th. 

Dear Thiru Karunanidhi, 

TI have seen the Resolution of the Legislative Assembly and 

the Legislative Council of Tamil Nadu. I do appreciate the 

deep feelings of the people of Tamil Nadu which have been 

voiced by you and the Legislature. IT am conscious of the need 

to ensure that the Legitimate rights of the farmers of Tamil Nadu
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fre fully protected. This matter has been dragging on for quite 
some time. You will appreciate that in the present circumstances 
when there is no popular Government in Mysore, it would nct be 
proper to take any steps committing the Mysore Government. I 
hope you will therefore accept my sincere assurance of sympathetic 
understanding and intention to take steps to find a solution to this 
issue. 

I am anxious to have this matter amicably settled withoug 
creating further bitterness. If you consider it desirable, we can 
meet and discuss this matter further. 

Yours sincerely, 

INDIRA GANDHI. 

இந்தக் 45598 அவைழமுன் வைக்கிறேன். 

Tuiru K. T. K. THANGAMANT rose. 

Mr. DEPUTY SPEAKER : No discussion or question is 
allowed now. 

ராகா K. T. K. THANGAMANT : Submission to the Chair 
can be made at any time. 

Mr. DEPUTY SPEAKER : I can allow it. 

ராரா K. T. K. THANGAMANT : Sir, I do not want to say 

anything which will embarrass the Government. I would like to 
know whether any further details with regard to the budgetary 
provisions for the Mysore Government which wil] have 10 be voted 
by the Lok Sabha, have come to the notice of the Government. 
That is the only information that I would like to have now. 

மாண்புமிகு இரு, மு. SGD: yHIpp பத்திரிக்கை 
களிலே வந்திருக்கிற செய் கிகான். நமக்கு எத்தவிகமான முழுத் 

தவலும் வசவில்லை, தரடாளுமன்றத்தில் வரும்பொழுது என்ன 

நடவடிக்கை எடுப்பது என்பது பிறகுகான் சொல்லப்படும். 

மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர் : நிதிக் கோரிக்கைகள் 

Sa விவாகம் தொடர்து நடைபெறும். Oo 31 Bo. காவேரி 

மணியம். 

(3) 1971-72 ௮ண்டுக்கான நிதிக் கோரிக்கைகள் மீது 
வரக்கெடுப்பு- தொடர் ச. 

இரு. சொ. காவேரிமணியம் ; பேரவைக் தூணைத் தலைவர் 

அவர்களே, இச்சு. மரமன்றத்கில் போக்குவரத்துத். நறை 

அமை FFT அவர்க ல் FUTUR HSIN ட்டி ரூக்கக்கூடி.ய மானியக் 

கோரிக்கையை வசவேற்று ஒருசில கருத்அக்ககால் 

படுகிறேன். | 


